



ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ได้ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับกลไกการดำเนินการให้สอดคล้องกับกลไกการดำเนินงานของรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันทั้งระดับชาติ และระดับปฏิบัติการ เช่น ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดสิงห์บุรี เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้กำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเบาะแสการทุจริต ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๒ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๗ ต่อ ๑๑๒๒๒ หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๗ ต่อ ๑๑๐๒๐ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๕๐ ๗๔๔๔ โทรสาร ๐ ๓๖๕๐ ๗๔๔๓ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ หรือเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี [www.singburi.go.th](http://www.singburi.go.th)

๒. กรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

๓. กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีความผิดอันน่าเชื่อถือ และอาจเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน อาจพิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตรวจสอบ

/๔. ให้หน่วยงาน...

๔. ให้นำหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ

๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี